

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا



การเฉลิมฉลอง สัปดาห์ แห่ง เอกภาพ

ในโอกาสนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ มอนคาซีรี ได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อกลุ่มอุละมาอ์ทั้งหลาย อันมีทั้งขุนนี้ และชีอะฮ์ที่ได้ไปเยี่ยมเยียนท่าน ณ ที่พำนัก เมืองกุม โดยท่านได้ชี้ให้เห็นว่า “ไซออนนิสเพียงสามล้านคนได้เข้าควบคุมมัสยิด อัล-อักซอ อันเป็น “ฮิบละฮ์” แห่งแรกของบรรดามุสลิมไว้แล้ว และยังสามารถประกาศกฎการอันแสนสาหัสต่อพี่น้องชาวเลบานอนภาคใต้ รวมทั้งปาเลสไตน์ ซีเรียอย่างเหลือคณานับ ทั้งนี้เพราะว่ามุสลิมจำนวนหนึ่ง พันล้านคนในโลกนี้ยังไม่ยอมมองข้ามข้อแตกต่างที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ท่านอยาตุลลอฮ์ มอนคาซีรี ได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ถึงแม้ว่าประชาชาติมุสลิมจะมีอำนาจการควบคุมอยู่เหนือป้อมน้ำมันส่วนใหญ่ในโลก แต่กระนั้นก็ยังถูกรอบงำโดยอภิมหาอำนาจตะวันตกอยู่นั้น เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น ที่พวกเขาสามารถทำให้มหาอำนาจเหล่านั้นยอมคุกเข่าลง ทว่าพวกเขาก็ยังขาดจุดยืนร่วมกันอย่างแท้จริง พวกเขาเคยตกเป็น ผู้ถูกกดขี่ด้วยความกร้าวร้ายของอภิมหาอำนาจ ท่านได้เห็นว่ามีมุสลิมทั้งหลายควรที่จะยึดถือเอาบทเรียนในชัยชนะของมุสลิมในรุ่นแรกเป็นตัวอย่างที่ยึดถือ เพราะพวกเขาได้รับชัยชนะเหนือจักรวรรดิเปอร์เซีย และโรมันอันทรงอำนาจ ภายในระยะเวลา

เพียง 25 ปี” และท่านได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “มุสลิมในครั้งนั้นขึ้นอยู่กับความศรัทธาที่แกร่งกล้า ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) และมีเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเอง **บรรดาอุละมาอ์ผู้มีเกียรติร่วมฉลอง สัปดาห์แห่งเอกภาพ**

อิสลามได้มาเพื่อการรวบรวมประชาชาติทั้งหมดในโลกให้มีเอกภาพ ทั้งชาวอาหรับและมีเชื้ออาหรับ เตอร์ก และเปอร์เซียทั้งหมดสามารถสร้างแนวร่วม ร่วมกันได้ ในนามของอิสลาม เพื่อว่าจะได้ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าครอบงำเหนือรัฐบาลอิสลามทั้งหลาย

แผนการณ์ของอภิมหาอำนาจพร้อมด้วยลูกสมุนของพวกเขาในประชาชาติอิสลามพยายามร่วมกันที่จะดำเนินงานเพื่อสร้างความแตกแยก และสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น ซึ่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผู้ทรงสูงส่งยิ่ง ได้กำหนดไว้ว่าพวกเขาคือพี่น้องกัน ดังนั้นความแตกแยกที่เกิดขึ้นนี้ แน่นนอนยังเป็นปรากฏการณ์คัดค้านกับอุดมการณ์ของอิสลามและอัล-กรอานอย่างแจ่มชัด

มุสลิมทั้งหมดเป็นพี่น้องกันและเท่าเทียมกัน ไม่มีมุสลิมคนใดจะถูกแบ่งแยกออกจากมวลพี่น้องมุสลิมของเขา ทั้งหมดจะต้องถูกผนึกรวมกันภายใต้ร่มธงของอิสลาม

บรรดาผู้ที่สร้างความแตกต่างทางชนชั้น และชาติเผ่าพันธ์ระหว่างมุสลิมต่อมุสลิมในนามของลัทธิชาตินิยม ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพมารร้ายและเป็นสหายของอภิมหาอำนาจทั้งสิ้น พร้อมกันนั้นย่อมเป็นการต่อต้านต่ออุดมการณ์ของอัล-กรอาน

สาธารณะอิสลามแห่งอิหร่านต้องการที่จะดำเนินการ เพื่อให้หน้าคำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.) และอัล-กรอานเป็นจริงในทุกประเทศ และในอิหร่านเป็นประเทศแรกที่จะต้องปฏิบัติตามนั้น

สาธารณะรัฐอิสลามแห่งอิหร่านนี้ต้องการที่แสดงให้ประชาชาติทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า อิสลามนั้นได้ถูกจัดตั้งบนรากฐานของความเสมอภาค และเอกภาพ

รากฐานของอิสลาม : ศีลธรรม สังคม และรัฐศาสตร์การปกครอง 18/8/80

เราขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ผู้สูงส่งยิ่ง บรรดามวลพี่น้องมุสลิมทั้งหมด ทั้งพี่น้องชีอะฮ์ และพี่น้องซุนนีได้ร่วมกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการแปลเจตนารมณ์ของหลักการและกฎหมายอิสลามให้เป็นจริง

ปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางด้านการเมืองทุกหนทุกแห่งของโลก ได้ตกอยู่ภาย

ได้อิทธิพลของอภิมหาอำนาจทั้งหลาย พวกมันทั้งหมดกำลังเฝ้าดูอยู่อย่างจืดจาง ทุกหนทุกแห่ง พร้อมด้วยความพยายามที่จะหาทางแยกมวลชนให้ออกห่างจากกัน และแผนการที่สำคัญยิ่งของพวกมันก็คือ การสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นท่ามกลาง มวลหมู่พี่น้องมุสลิมในทุก ๆ วิถีทางและ ทุกแง่มุม พวกมันได้พยายามสร้างสาเหตุ ให้เกิดความขัดแย้งและข้อแตกต่างในชุมชน ต่าง ๆ

ได้มีคำกล่าวไว้ใน อัล-กรอานว่า "บรรดาผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกัน" และนี่ก็คือศีลธรรม สังคมและรัฐศาสตร์การ ปกครอง

ถ้าบรรดามุสลิมที่แตกต่างแนวความคิดทั้งหลาย มีความศรัทธาอย่างมั่นคงต่อ พระผู้เป็นเจ้าของเอกองค์ และต่อศาสนาแห่ง อิสลามอย่างแท้จริง พร้อมกันนั้นยังดำรง รักษาความเป็นภราดรภาพซึ่งกันและกัน แล้ว ต่างฝ่ายต่างแสดงความเมตตาอ่อน โยนต่อกันจนเหมือนพี่น้องกันพึงปฏิบัติ นอก เหนือจากความจริงที่ว่า พวกเขาจะได้รับ ทัศนคติธรรมของอิสลามที่ใหญ่ยิ่ง อัน นำมาซึ่งคุณประโยชน์มหาศาลและพวกเขา จะประสบผลสำเร็จในกฎเกณฑ์ของ สังคมที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกับผลกำไรมานับ ประการ

แม้กระนั้นก็ตาม แต่เพียงเสี้ยวหนึ่ง ของเวลา ที่เงาแห่งอิสลามได้แผ่ปกคลุม อยู่เหนือสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านทุก วันนี้ พวกเขาสามารถจะเห็นมิตรภาพ และภราดรภาพได้ถูกพัฒนาขึ้น เนื่องจาก ความเมตตาแห่งเอกองค์อัลลอฮ (ซ.บ.) และด้วยมหากรุณา และความเมตตาตัวเอง ที่ได้บังเกิดผลเป็นจริงขึ้นตลอดทั่วประเทศ

ภราดรภาพในทัศนะของการเมือง นั้นจะเห็นได้ชัดจากผลของการปฏิวัติ เมื่อ บรรดาทรราชย์และลูกสมุนของเขาได้ ประจักษ์ในเอกภาพและความร่วมมือของ มวลหมู่มุสลิมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกัน พวกเขา (ทรราชย์และสมุน) ไม่ สามารถที่จะหยุดยั้งการต่อต้านของพวกเขา

เขาได้ และประสบความปราชัยในที่สุด พี่น้องมุสลิมทั้งมวลควรจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน และมีส่วนร่วม ในงานสร้างสรรค์ประเทศชาติของเขา

ภราดรภาพทางศาสนานี้ อัลลอฮ (ซ.บ.) ได้กำหนดไว้เหนือบรรดามุสลิม ทั้งมวล ทั้งนี้มิได้หมายถึงประชาชาติหนึ่ง ประชาชาติใดที่ถูกจำกัดโดยขอบเขตของประเทศ ภราดรภาพนี้หมายถึงประชาชาติ ทั้งหมดทั่วโลกนั่นเอง

ประชาชาติอิสลามทั้งมวลจะต้อง ถือเสมือนพี่น้องกัน และถ้าสิ่งนี้เป็นจริง พวกเขาจะมีชัยชนะเหนืออำนาจมารร้าย ไต่ ๆ ในโลก

ชีอะฮ์ และซุนนี เป็นพี่น้องกันและกัน 20/8/79

ข้าพเจ้าขออ้างความจริงที่ว่า อิสลาม คือทางปลอดภัยของเราอย่างแท้จริงทาง เดียวเท่านั้น และภายใต้ร่มธงแห่งอิสลาม อันทรงเกียรติยิ่ง กลุ่มชนทั้งหมดย่อมเป็น ผู้มีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรม บรรดา ต่างชาติที่เริ่มรู้สึกว่าผลประโยชน์ของพวกเขาตกอยู่ในภาวะอันตราย จึงพยายามที่จะ หยิบยกถึงความแตกต่างระหว่างชีอะฮ์และ ซุนนีขึ้นมาอ้าง และพยายามอย่างสุดฤทธิ์ ที่จะเสนอความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย

ในสาธารณรัฐอิสลาม ชีอะฮ์และ ซุนนีต่างยืนอยู่เคียงข้างกันและกันเช่นพี่ น้อง พร้อมกับความเท่าเทียมกันในสิทธิ และหน้าที่ ใครก็ตามที่พยายามโฆษณา ขวณเชื่อในสิ่งตรงข้ามกับความจริง ย่อม เป็นศัตรูของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และอิสลาม พี่น้องซุนนีของเราควรจะทำลายล้างการโฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้าน อิสลามเหล่านี้

สิ่งเหล่านี้มิใช่เหตุผลสำหรับความ ขัดแย้งหรือความแตกต่าง

บรรดาแนวความคิดทั้งห้าแนวความคิดใหญ่ ๆ ในมุสลิมที่มีอยู่ อาทิ ชีอะฮ์ ซุนนี ฮานาฟี ฮัมบาลี และอัคฮบารี (ใน อิหร่าน) การจัดตั้งกลุ่มและแนวความคิด เหล่านี้ผิดพลัดไปนับแต่เริ่มแรกในสังคม

ที่ซึ่งทุกคนต้องการทำงานเพื่ออิสลาม นั้น บรรดาข้อแตกต่างทางแนวความคิด ย่อมไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเราทั้งหมดเป็น พี่น้องกันและต้องผนึกอยู่ร่วมกันและกัน

เราไม่ควรจะมีข้อแตกต่างหรือความ ขัดแย้งใด ๆ ต่อกัน เราทั้งหมดเป็นพี่น้อง กัน และชีอะฮ์หรือซุนนี มิควรที่จะนำมา เป็นเรื่องในข้อแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่าม กลางมวลหมู่มุสลิม

อัล-ชะฮีด อยาตุลลอฮ มุฏอฮารี "เอกภาพของอิสลาม"

ความหมายที่แท้จริงของ เอกภาพ อิสลาม คืออะไร? หรือมันหมายถึงการ ที่เราจะต้องเลือกแนวความคิดหนึ่งความ คิดใดไว้แล้วทั้งแนวความคิดอื่น ๆ ไป? หรือมันหมายถึงว่าเราควรที่จะเลือกจุดยืนที่ เหมือนกันจากทุก ๆ แนวความคิด โดยมี ต้องไปใส่ใจกับองค์ประกอบอื่น ๆ และ ด้วยวิธีการเช่นนี้ก่อให้เกิดแนวความคิด ใหม่ขึ้นมา ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง เมื่อ เทียบกับแนวความคิดอื่น ๆ หรือคิดว่า เอกภาพอิสลามนั้น มิได้มีจุดยืนใด ๆ ที่ เหมือนกับการรวมยอดของแนวความคิด ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและซึ่งมีความ ตั้งใจว่าจะเป็นการผนวกลมุสลิมทั้งหมดให้ อยู่ร่วมกัน โดยมองข้ามความแตกแยก ต่าง ๆ เสียทั้งสิ้น เพื่อรวมกันต่อสู้กับศัตรู ของพวกเขา

เพื่อที่จะนำเสนอเอกภาพของมุสลิม ให้เห็นว่าสิ่งที่ไร้ความหมายและไร้เหตุผล นั้น บรรดาศัตรูของมุสลิมได้รวมหัวกัน โดยพยายามที่นำเสนออันนี้เช่น เอกภาพ ทางศาสนา เพื่อว่าแผนการเหล่านี้ได้ถูก มองเห็นอย่างชัดเจนแจ้งว่า เป็นไปไม่ได้เลย นับแต่เริ่มต้น มันเป็นการบ่งบอกว่าบรรดา อุลมะมาอ์ผู้มีเกียรติจะไม่ถือเอาเอกภาพ อิสลามเป็นเสมือนการลดความแตกต่าง นานาในระหว่างแนวความคิด ด้วยการรักษา จุดยืนที่เหมือนกันไว้ และเพิกถอนข้อ แตกต่าง กับการแบ่งแยกเหล่านั้นออกไป

เสียสิ้น สิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิง ทั้งด้านความรู้สึกและการนำมาปฏิบัติ เป้าหมายของบรรดาอุละมาอ์เหล่านั้น ก็คือการรวบรวมมวลชนมุสลิมเข้าด้วยกัน เพื่อเผชิญหน้าศัตรูของอิสลามร่วมกัน พวกเขาถือว่า มุสลิมทั้งมวลมีจุดยืนร่วมกันหลายจุดซึ่งสามารถนำมาสร้างเป็น “จุดยืนร่วม” ได้แน่นอน เพราะมุสลิมทั้งมวลศรัทธาต่ออัลลอฮ์เอกองค์ เพราะมุสลิมทั้งมวลยึดถือแนวทางของท่านศาสดา มุฮัมมัด (ซ.ล.) คัมภีร์ของพวกเขาก็คือ อัล-กุรอาน เช่นเดียวกัน และทั้งหมดต่างประกอบศาสนกิจ (นมาซ) โดยหันหน้าสู่ทิศทางเดียวกันคือ “กะกะฮ์” พวกเขาทั้งหมดประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมกัน และคล้ายคลึงกัน พวกเขาอ่านนมาซเดียวกัน และถือศีลอดในลักษณะการเดียวกัน พวกเขาสร้างครอบครัวภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และการตกลงสัญญาที่คล้ายคลึงกัน การอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาด้วยวิธีการเดียวกัน และทำพิธีฝังศพผู้ตายที่ไม่แตกต่างกันมากนัก นอกเหนือไปจากข้อแตกต่างเล็กน้อย พวกเขาก็ปราศจากข้ออื่น ๆ ที่ไม่เหมือนกัน มุสลิมทั้งหมดมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง มีวัฒนธรรมและอารยธรรมเดียวกัน การลงเอยและความพร้อมเพรียงในโลกทรรศน์ วัฒนธรรมและอารยธรรมที่สั่งสมกันมา ความสำนึกภายใน ประเพณีกรรม ศรัทธา และศาสนา เป้าหมายของการสักการะ การปฏิบัติศีลภาวนา กิจยามารยาทและประเพณีนิยมเหล่านี้ย่อมนำมาผลให้เกิดการรวมตัวเข้าด้วยกันเป็นประชาชาติเดียวกันโดยง่าย แน่นอเนย่อมก่อให้เกิดภัยอันใหญ่หลวงต่ออภิมหาอำนาจ และสามารถทำให้พวกยอมสยบราบคาบ จุดนี้เองที่อิสลามได้เน้นหนักอยู่ตลอดเวลา

ตามนัยยะของอัล-กุรอานที่ชัดเจน มุสลิมทั้งหมดเป็นพี่น้องกัน และสิทธิความรับผิดชอบของเขาย่อมผูกกระหวัดรัดพวกเขาเข้าด้วยกัน ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ เราจะไม่ใช่สิ่งซึ่งอิสลามได้สอนไว้เพื่อ

แก้ไขมันหรือ ?

ซัยยิด ญามาลุดดีน อัศคาด-อุบาดี (อากานี)

“เอกภาพมุสลิม”

ในระหว่างปลายศตวรรษที่ 19 ท่านญามาลุดดีน อัศคาด-อุบาดี เป็นผู้หนึ่งที่พยายามดิ้นรนอย่างที่สุด เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างชีอะฮ์และซุนนี ความอุตสาหะที่ร้อนแรงทำให้ท่านญามาลุดดีน อัศคาดอุบาดี ซึ่งรู้จักกันดีในนาม “อัฟกานี” ได้ตัดสินใจเข้าเผชิญหน้าโดยตรงกับคอสึฟะฮ์วงศ์ออกโตมานเพื่อการฟื้นฟูเอกภาพอิสลาม

แม้กระทั่งท่านได้ใช้ชีวิตท่านส่วนหนึ่งในอิหร่าน อียิปต์ อินเดียและไจร์น และได้เขียนหนังสือต่อต้านผู้กดขี่ทั้งหลาย พร้อมทั้งพยายามหาแนวทางวางแผนการปฏิวัติเพื่อการเยียวยาชุมชนมุสลิม ท่านคิดว่าการศึกษาสังคม และใช้สิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัวให้เป็นประโยชน์ จะทำให้ท่านเข้าใจในปัญหาได้ดีขึ้น ในเรื่องนี้เองท่านได้เชิญอุละมาอ์ชีอะฮ์สุ่อเอกภาพ ซึ่งส่วนมากเห็นด้วยกับเหตุผล และยอมรับในเอกภาพนี้เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม ในขณะที่นั้น ทั้งยังได้ละทิ้งผลประโยชน์ส่วนตนไว้ทั้งหมด

เชกซ์ มหมุด ซัลตุท

(อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย อัล-อัชฮา ประเทศอียิปต์)

“เอกภาพอิสลาม”

เชกษ มหมุด ซัลตุท เกิดในวันที่ 23 เมษายน 1893 ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรีย ในปี 1906 จบหลักสูตรการศึกษาในปี 1918 และได้กลายเป็นนักแสดงสุนทรพจน์ ในปี 1919 ท่านได้ตัดสินใจเข้าสอนในมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรีย ได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การศาสนวิทยา ในปี 1937 ในขณะที่นั้นท่านเป็นผู้มีอายุน้อยที่สุดในจำนวนสมาชิกทั้งหมด ในปี 1950 ท่านเข้ารับหน้าที่ผู้บริหารกลุ่มปฏิรูปภาวะวัฒนธรรมอิสลาม แห่งอัล-อัชฮา

และในปี 1957 ได้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาทางศาสนาอิสลามของมหาวิทยาลัย ท้ายสุดในวันที่ 22 ตุลาคม 1958 ท่านได้รับเลือกให้เป็นอธิการบดี แห่งมหาวิทยาลัย

ส่วนช่วยเหลืออันสำคัญที่ท่านได้ให้แก่มหาวิทยาลัย อัล-อัชฮา ก็คือ ท่านได้จัดให้มีการสอนนิติศาสตร์อิสลามตามแนวทางของชีอะฮ์ พร้อม ๆ กับการศึกษานิติศาสตร์อิสลามทั้งสี่แนวทางของซุนนี ท่านได้ให้คำชี้ขาดทางศาสนาซึ่งสำคัญยิ่งให้เป็นประวัติศาสตร์อิสลามก็คือ มุสลิมมีเสรีภาพที่จะเลือกปฏิบัติตามแนวทางความคิดหนึ่งความคิดใดในนิติศาสตร์ทั้งห้าแนวทาง กล่าวคือ ซาฟีอี ฮัมบาลี มาลิกีฮานาฟี และจัดฟารี (ชีอะฮ์อิมามียะฮ์)

ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรม ในวันที่ 12 ธันวาคม 1963 อันนำมาซึ่งความอาลัยยิ่งทั้งพี่น้องมุสลิมชีอะฮ์และซุนนี ท่านเชกซ์ มหมุด ซัลตุท พร้อมกับบรรดาอุละมาอ์หลายท่านที่ทรงเกียรติได้ช่วยกันวางรากฐานในการจำกัดข้อแตกแยกของมุสลิมที่ได้อยู่ในแนวความคิดต่าง ในส่วนที่สัมพันธ์กับความกระตือรือร้นของท่านที่ได้ทุ่มเทให้กับงานของท่านครั้งนี้ ท่านได้กล่าวว่า “ด้วยความบวบกบั่นและอุตสาหะทางวิทยาศาสตร์ทำให้ข้าพเจ้าได้สามารถพัฒนาพื้นฐานหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้ามองเห็นจากโลกอิสลาม จากรูเล็ก ๆ และตระหนักในความเป็นจริงที่บดบังเอกภาพระหว่างพี่น้องมุสลิมไว้ งานของข้าพเจ้ายังทำให้ข้าพเจ้าได้คุ้นเคยกับบรรดานักปราชญ์ที่เชี่ยวชาญในวงการของนิติศาสตร์อิสลาม และในที่สุดเมื่อข้าพเจ้าได้รับการเลือกเข้าเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย อัล-อัชฮา ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสที่ได้เสนอคำตัดสินชี้ขาดที่จะอนุญาตให้พี่น้องมุสลิมได้รับรู้และปฏิบัติตามแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดใดที่มีอยู่แล้วแต่เดิม ซึ่งรวมทั้งแนวความคิดของชีอะฮ์อิมามียะฮ์ (12 อิมาม)

เนื้อหาแห่งคำตัดสินชี้ขาดฉบับประวัติศาสตร์ที่ท่านได้นำเสนอออกไป

ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนั้น มีดังต่อไปนี้
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาอย่างเสมอ

ท่านเชคฮอ มหมุดซัลตุทได้รับการสอบถาม ได้ชี้แจงคำถามที่มีขึ้นเกี่ยวกับการออกคำตัดสินชี้ขาด ในการอนุญาตให้มุสลิมเลือกปฏิบัตินิติศาสตร์แนวความคิดของชีอะฮ์ได้

คำถาม เป็นที่เชื่อกันในคนบางกลุ่มว่ามุสลิมจำเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติตามคำชี้ขาดทางนิติศาสตร์ในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจและการติดต่อกระทำสัญญาใด ๆ ตามแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดใดในสี่แนวทางความคิดใหญ่ ๆ ของอิสลามเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้รวมแนวความคิดของชีอะฮ์สิบสองอิมาม หรือชีอะฮ์ซัยดี ที่มีได้ถูกนำมากล่าวในแนวความคิดใหญ่ ๆ ทั้งสี่ท่านเห็นพ้องด้วยกับเจตนารมณ์นี้หรือไม่หรือการปฏิบัติตามชีอะฮ์สิบสองอิมามนั้น ไม่เป็นที่ขัดแย้งกับศาสนาอิสลามดอกหรือ ?

คำตอบ ศาสนาอิสลามไม่ต้องการให้ผู้นับถือ ถือเป็นการจำเป็นที่จะต้องยึดถือแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดใดอย่างตายตัวหรือต้องเจาะจงแนวความคิดตรงกันข้ามมุสลิมคนหนึ่งคนใดสามารถที่จะปฏิบัติตามแนวความคิดหนึ่งแนวความคิดใด ซึ่งได้กล่าวไว้ชัดเจน และถูกต้องตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ได้รวบรวมเป็นตำราหลัก บางคนก็ปฏิบัติตามแนวความคิดใหญ่ ๆ ทั้งสี่ สามารถจะเปลี่ยนแนวความคิดหนึ่งไปสู่แนวความคิดหนึ่งได้ตามที่เขาปรารถนา แนวความคิดจัฟฟารี หรือ

ที่รู้จักกันดีในนามของสิบสองอิมาม เป็นนิติศาสตร์ที่ถูกต้อง ที่สามารถปฏิบัติตามได้ เช่นเดียวกับแนวความคิดของซุนนีทั้งสี่ ดังนั้น มันเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมที่ถือเอาความจริงนี้มาพิจารณาและเพิกถอนจากความอคติต่าง ๆ ที่มีต่อแนวความคิดหนึ่งความคิดใด ศาสนาของพระเจ้าเป็นเจ้า และกฎหมายมิได้ถูกจำกัดอยู่ในแนวความคิดเดียวเท่านั้น ใครก็ตามที่มีใจ มุจญฮิด (มีความสามารถในการวินิจฉัยนิติศาสตร์อิสลามโดยอิสระ) ก็สามารถที่จะปฏิบัติตามแนวความคิดใดแนวความคิดหนึ่ง และกฎข้อนี้คือให้ใช้ปฏิบัติทั้งทางด้านศาสนกิจ และการติดต่อทำสัญญาในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ท่านเชคฮอ มหมุด ซัลตุท ยังได้จัดตั้งสถาบันการศึกษานิติศาสตร์อิสลามเปรียบเทียบขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัล-อัชฮา อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่กระจ่างพี่น้องมุสลิม และเพื่อเอกภาพของมุสลิมนั่นเอง
เชคฮอ อหมัด กัฟตารู (มุฟตีใหญ่แห่งซีเรีย)

มุฟตีใหญ่แห่งซีเรียได้กล่าวสนับสนุนการปฏิวัติอิสลาม ในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและยังได้ย้ำถึงความจำเป็นในเรื่องเอกภาพอิสลาม โดยได้กล่าวแก่ท่านอิมามโคไมนีวว่า ไม่มีข้อแตกต่างใด ๆ เหลืออยู่ระหว่างชีอะฮ์และซุนนี เว้นไว้แต่นักล่าอาณานิคมได้พยายามสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในมวลพี่น้องมุสลิมเพื่อแยกพวกเขาออกจากกัน ข้าพเจ้าใคร่จะขอแนะนำว่าควรจะให้มีการจัดประชุมขึ้นในประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

โดยการเชิญบรรดาอุละมาอ์ผู้ทรงเกียรติในโลกอิสลามมารวมชุมนุมกันพบปะหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ของมุสลิมในปัจจุบัน การจัดการประชุมเช่นนั้นย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมของแผนการณ์แยกมวลชนมุสลิมของจักรวรรดินิยม และลัทธิไซออนนิสต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เชคฮอ มุฮัมมัด ฟาฮาม (อดี้อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัล-อัชฮา)

เชคฮอ มุฮัมมัด ฟาฮาม มีความเห็นและทัศนะเดียวกันกับท่าน เชคฮอ มหมุดซัลตุท ผู้ได้ประกาศคำตัดสินชี้ขาด แห่งประวัติศาสตร์ในเรื่องการอนุมัติให้เลือกปฏิบัติตามแนวความคิดของชีอะฮ์ “ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดเห็นและยกย่องท่านเชคฮอ มหมุด ซัลตุทอย่างมาก ถ้าจะหยิบยกความรู้ของท่าน คุณธรรม และความรอบรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ ของท่าน ในการจดจำและการอธิบาย อัล-กุรอานแล้ว ข้าพเจ้าไม่มีความสงสัยใด ๆ เลยว่า คำตัดสินชี้ขาดของท่านนั้น ไม่ได้แตกต่างไปจากความเชื่อศรัทธาของตัวข้าพเจ้าเอง”

แท้จริงแล้ว เรากำลังถูกเชิญชวนให้สู่เอกภาพ และความพร้อมเพรียงดังอัล-กุรอาน ที่ว่า “จงผูกกระหวัดตัวของสุเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน และจงอย่าแตกแยก (3.103) ในการเดินทางไปเยือนประชาชาติอิสลามในโลก ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความต้องการของอุลามาอ์ทั้งหลายที่ต้องการมิตรภาพ และเอกภาพระหว่างพี่น้องมุสลิมในโลก ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์เอากอง เพื่อความสำเร็จของพี่น้องมุสลิม ในความพยายามที่สร้างสรรค์เอกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้